

Số: 06 /BC-UBND

TP. Bắc Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2012

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 1/2012 Nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu tháng 2/2012

Năm 2012, năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015). Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2012.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh và căn cứ tình hình thực tiễn, ngay từ đầu năm UBND thành phố đã chủ động tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ năm 2011; đồng thời giao nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2012 cho các phòng, ngành, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã. Đến nay qua 01 tháng triển khai thực hiện, đã đạt được một số kết quả quan trọng, nổi bật là:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Về phát triển kinh tế

- *Thương mại - Dịch vụ*: Hoạt động thương mại diễn ra tương đối sôi động; trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhân Thìn 2012, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện dự trữ, chuẩn bị các mặt hàng đảm bảo số lượng, chất lượng và ổn định về giá để cung ứng ra thị trường, riêng tại 04 doanh nghiệp lớn được tỉnh hỗ trợ kinh phí 30 tỷ đồng (Công ty TNHH Chiến Nga, Công ty TNHH Tiến Thành và Công ty CP lương thực Hà Bắc), góp phần đảm bảo bình ổn giá cả thị trường.

Hoàn thành việc tổ chức sắp xếp di dời các hộ kinh doanh chợ cầu Chui vào chợ khu dân cư số 3.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, nhất là việc niêm yết giá bán hàng hóa Tết của các cơ sở, hộ kinh doanh, các lực lượng chức năng đã kiểm tra trên 36 lượt cơ sở, xử phạt 16 cơ sở, thu nộp ngân sách trên 20 triệu đồng. BCĐ 127 thành phố phối hợp với các ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý 27 trường hợp, xử phạt 281,47 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- *Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp*: Sản xuất CN-TTCN tiếp tục được duy trì với mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất toàn ngành trong tháng ước đạt 74 tỷ đồng, tăng 8% so tháng 12/2011.

Thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư cho Công ty TNHH thương mại xây dựng Đa Lộc; không điều chỉnh GCNĐT của DNTN Cầu Chuyền, Công ty cổ phần sản xuất và công nghiệp Việt Nam và không cấp GCNĐT cho Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn.

Tổ chức thăm và chúc tết 10 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

- *Nông nghiệp - Thủy lợi*: Tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã có nông nghiệp, các HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nông dân hoàn thành trồng cây màu vụ đông, kết quả đạt: 689ha, trong đó: Ngô 25 ha, lạc 13 ha, khoai lang 97 ha, khoai tây 75 ha, hoa cây cảnh 95 ha, rau các loại 362 ha; triển khai vụ xuân 2012, kết quả: Gieo mạ 22ha, làm đất 275ha.

Chuyển giao 9.311kg thóc giống lúa lai các loại và 2.254kg lân cho 11 phường, xã có nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ thuật trồng lúa lai với trên 350 hộ nông dân tham gia.

- *Công tác Kế hoạch - Tài chính - Thuế*: Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo; tổ chức phát động thi đua thu thuế môn bài năm 2012, đến nay thành phố đã thực hiện trên 3,1 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, 100% các phường, xã đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách 8,7 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch năm.

Tập trung chỉ đạo công tác lập và phê duyệt hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng cơ bản năm 2011. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp 05 dự án. Cấp ĐKKD cho: 73 hộ; thay đổi ĐKKD: 15 hộ.

Chi ngân sách thành phố tiếp tục được tăng cường, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

* *Một số khuyết điểm, tồn tại chính*: Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong giết mổ, buôn bán vận chuyển gia cầm hiệu quả còn hạn chế.

2. Về BT GPMB - Xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị - Tài nguyên và Môi trường:

- *Công tác BT GPMB và đầu tư xây dựng cơ bản*: Tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, vận động, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan bồi thường GPMB các dự án trọng điểm; trong đó đã giải quyết dứt điểm BT GPMB dự án đường Lê Lợi - Đồng Cửa; một số dự án khác đều có những chuyển biến khá tích cực như: Dự án cải tạo mở rộng nhà máy Đạm (tiến hành niêm yết phương án 36 hộ đất ở và ban hành quyết định cưỡng chế hộ ông Lự); Đường vành đai Đông Bắc (hộ ông Toàn - xã Xương Giang đã chặt cây, đang tát ao để bàn giao mặt bằng thi công). Dự án đường Minh Khai kéo dài (hộ ông Trung - xã Dĩnh Kế đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, không phải cưỡng chế)...

- *Về thực hiện dự án*: Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu trong Công viên Hoàng Hoa Thám (cơ bản hoàn thành hạng mục tường rào, cầu vào đảo; đang tiếp tục thi công trụ công chính đường Hùng Vương); Dự án đường vành đai Đông Bắc (hoàn thành thi công nền đường khoảng 1.000/1000m); Khu dân cư số 2 (đang tiếp tục trải thảm bê tông nhựa các tuyến đường)...

Đã tập trung cao cho công tác chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính, trang trí để phục vụ chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán 2012... Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chỉnh trang đô thị: vét bùn hồ 3/2, đèn đường chiếu sáng đường 31; hệ thống đèn chiếu sáng trên QL 1A; các công trình lát vỉa hè các tuyến đường: Giáp Hải, Lê Lợi (xã Dĩnh Kế); đường 398; đường Hoàng Văn Thụ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thân Đức Luận, Thân Cảnh Vân, Nguyễn Hồng...

- *Công tác Quản lý đô thị*: Công tác quản lý đô thị, đảm bảo TTĐT được duy trì thường xuyên và đạt kết quả; chỉ đạo các đơn vị và phường, xã bố trí, sắp xếp, quản lý các điểm bán hoa, cây cảnh, hàng tết trong dịp tết Nguyên đán 2012.

Tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý các hộ bán hàng bánh đa, hàng dong khu vực cầu Xương Giang; giải tỏa các vi phạm về TTĐT - TTCC tại các phường điểm về TTĐT. Tổ chức phát động đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức sắp xếp trật tự vỉa hè, lòng đường, giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đảm bảo đường thông, hè thoáng và nhất là chống ùn tắc giao thông tại các khu vực trọng điểm; trong tháng các lực lượng chức năng thành phố đã kiểm tra và lập biên bản xử lý trên 1.600 trường hợp vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ, thu nộp ngân sách trên 650 triệu đồng.

- *Tài nguyên - Môi trường*: Tổ chức tốt kế hoạch cưỡng chế và hỗ trợ tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm tại xã Đồng Sơn (26 công trình); tại thôn Ba (46 công trình), thôn Đông Lý (30 công trình) xã Tân Mỹ, nhìn chung các hộ đều tự nguyện tháo dỡ và có đơn nhờ xã, thành phố tháo dỡ giúp; trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn về người và phương tiện; đồng thời tổ chức tổng kết công tác xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng tại 03 xã. Ngoài ra, đã tổ chức cưỡng chế 01 hộ xây dựng vi phạm tại thôn Mỹ Cầu (xã Tân Mỹ) kết hợp việc thu hồi đất để xây dựng ga thu gom rác thải và khuôn viên cây xanh.

* *Một số khuyết điểm, tồn tại chính*: Tiến độ BT GPMB và thi công một số dự án trọng điểm còn chậm so với yêu cầu. Vi phạm về TTĐT, TTCC tại một số tuyến phố vẫn còn xảy ra, song việc kiểm tra, xử lý chưa được kiên quyết kịp thời.

3. Về Văn hoá - Xã hội

- *Giáo dục và Đào tạo*: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch phân kỳ thực hiện Chương trình số 03 về phát triển GD-ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015.

Tổ chức sơ kết học kỳ 1 năm học 2011 - 2012; triển khai nhiệm vụ học kỳ 2. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trường lớp các nhà trường theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “02 không”, phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...; chỉ đạo đổi mới công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu kém.

- *Y tế và Dân số - KHHGD*: Tăng cường công tác giám sát các dịch bệnh truyền nhiễm, đường tiêu hóa..., đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát về vệ sinh ATTP, VSMT không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra trong dịp Tết.

Duy trì công tác khám chữa bệnh đảm bảo thường trực cấp cứu 24/24h tại Bệnh viện đa khoa thành phố và 16 trạm y tế cơ sở. Tổ chức khám 11.000 lượt người bệnh, trong đó: bệnh nhân điều trị nội trú: 732, ngoại trú: 227.

Tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình; thực hiện các biện pháp tránh thai tại các vùng đông dân.

- *Văn hoá Thông tin - Thể thao, Truyền thanh - Truyền hình*: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng 3/2 và phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012; tổ chức xóa bỏ các điểm vẽ, quảng cáo trên tường và cột điện; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục, thể thao.

Xây dựng 23 chương trình với 215 tin bài tuyên truyền, phản ánh về các nhiệm vụ chính trị ở thành phố.

- *Công tác chính sách xã hội và trẻ em*: Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách, nhất là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người lang thang cơ nhỡ để bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thành phố đã tổ chức thăm, tặng quà cho các tổ chức và trên 13.000 suất quà cho các hộ, đối tượng cơ nanh cảnh khó khăn... với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Chỉ đạo tu sửa, vệ sinh các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm; giải quyết người tâm thần lang thang trên địa bàn.

Trong tháng đã tổ chức chi trả ưu đãi người có công cho gần 3.000 người, kinh phí 3,1 tỷ đồng.

Công tác giải quyết việc làm, bảo vệ chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm; trong tháng đã giải quyết việc làm mới cho 112 lao động.

* *Một số khuyết điểm, tồn tại chính*: Công tác tham mưu kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân chưa được thường xuyên, kết quả còn hạn chế.

3. Về xây dựng Chính quyền và Nội chính

- *Xây dựng chính quyền và Nội vụ*: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại cơ quan UBND thành phố; duy trì hoạt động “Một cửa điện tử”, Trang thông tin điện tử thành phố.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch lộ trình nâng cấp 3 xã lên phường và thành lập phường mới tại khu dân cư số 1, 2.

Tiến hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động cán bộ công chức tại một số đơn vị và cơ sở theo quy định.

Phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt Lễ Giáng sinh 2012; Tổ chức thăm và chúc Tết một số cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán 2012.

Tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2011; triển khai nhiệm vụ năm 2012.

- *Công tác Thanh tra*: Kết thúc cuộc thanh tra công tác đầu tư XD CB tại phường Mỹ Độ. Chỉ đạo triển khai kế hoạch thanh tra năm 2012. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân theo quy định; trong tháng đã tổ chức 02 buổi tiếp dân theo lịch, tiếp 59 lượt công dân, tập trung vào 52 vụ việc. Đã xem xét, giải quyết xong 21/50 đơn phải giải quyết.

- *Công tác Tư pháp, Thi hành án dân sự*: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản Luật, Nghị định được Quốc hội, Chính phủ mới ban hành.

Tiếp nhận 9 vụ việc và hòa giải thành 06 vụ việc. Thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch cho các đối tượng.

- *Công tác An ninh - Quốc phòng*: tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2011; triển khai nhiệm vụ năm 2012. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, A2, trực phòng không... Hoàn thành công tác khám tuyển thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2012.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; thực hiện tốt kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán.

* *Một số khuyết điểm, tồn tại chính*: Kết quả giải quyết đơn thư, KNTC của công dân có vụ việc còn chậm, để kéo dài. Tội phạm hình sự về ma túy, mại dâm, số đề, cờ bạc còn diễn biến phức tạp gây dư luận không tốt trong nhân dân.

V. Sự chỉ đạo điều hành của UBND và Chủ tịch UBND thành phố:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND thành phố; chỉ đạo của Tỉnh và Thành ủy.

2. Chủ động rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, bức xúc ở địa phương đăng ký với Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để tập trung triển khai thực hiện trong năm 2012.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo hiệu quả cao trong công tác; duy trì việc kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công việc trong tháng.

3. UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý kịp thời 156 văn bản đến; việc ban hành các văn bản đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền và hiệu quả.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2012

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; nhiệm vụ trọng tâm giao cho các phòng, ban, đơn vị thành phố và phường, xã.

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân. Tăng cường phòng chống rét và dịch bệnh cho cây trồng và vật nuôi; các biện pháp kiểm chế lạm phát, triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

3. Tập trung giải quyết dứt điểm về bồi thường GPMB một số dự án trọng điểm đã xác định; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Tiếp tục tăng cường quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự đô thị và VSMT.

4. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các nhiệm vụ đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn; quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội; đẩy mạnh thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chỉ đạo quản lý và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đầu Xuân...

5. Tiếp tục thực hiện các công việc trọng tâm sau mở rộng thành phố. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính; gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính từ thành phố đến phường, xã. Đảm bảo an ninh chính trị, ATGT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, giải quyết đơn thư, KNTC và ý kiến cử tri... Hoàn thành giao quân đợt 1 năm 2012.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- Cục Thống kê;
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các thành viên UBND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị, MTTQ và các Đoàn thể CT-XH thành phố;
- UBND các phường, xã;
- LĐ, CVVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Signature]
Trần Minh Hà

